

## แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบาระใต้

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ โครงการฝากครรภ์คุณภาพเพื่อมารดาและทารกสุขภาพดี

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบาระใต้

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือระ มีความประสงค์จะทำแผนงาน/โครงการฝากครรภ์คุณภาพเพื่อมารดาและทารกสุขภาพดี โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบือระ เป็นเงิน ๒๓,๒๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

### ส่วนที่ ๑ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

#### หลักการและเหตุผล

การดูแลหญิงมีครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพถือว่ามีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของแม่และเด็ก เพราะหากหญิงมีครรภ์เหล่านี้ได้รับการดูแลและเฝ้าระวังตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการตั้งครรภ์แล้ว จะสามารถป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ได้ เช่น โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะโลหิตจาง เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการดูแลและแก้ไขต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วถึงขณะตั้งครรภ์แล้ว จะส่งผลกระทบต่อแม่และเด็ก ในด้านความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด

จากรายงานการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือระ ตำบลบ้านบือระ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พบว่า หญิงมีครรภ์ในเขตรับผิดชอบมารับบริการฝากครรภ์ ทั้งหมด จำนวน ๕๙ คน อัตราการมาฝากครรภ์ของหญิงมีครรภ์ทั้งหมดมารับบริการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้ง ตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๙.๘ มาฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ ก่อนหรือเท่ากับ ๑๒ สัปดาห์ ร้อยละ ๙๐.๙ และ อัตราภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ ๑๑.๓ โดยตัวชี้วัดระดับจังหวัด ได้กำหนดให้อัตราการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ อัตราการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ และ อัตราภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ นอกจากนี้ จากข้อมูลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กดังกล่าว ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องได้รับการดูแล และแก้ไขปัญหาต่อไป

จากข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นการลดปัญหาสุขภาพทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้นในหญิงขณะตั้งครรภ์ในระหว่างคลอดและหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือระ ตำบลบาระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จึงมีแนวคิดในการพัฒนากระบวนการในการดูแลหญิงมีครรภ์ต้องได้รับการดูแลฝากครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครบ ๕ ครั้ง หญิงมีครรภ์มาฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมีประสิทธิภาพ และปัญหาภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมารดาและทารกมีสุขภาพดีตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์ และหลังคลอด